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1 Datgan diddordeb  

 
Dim. 
 

2 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 4 Tachwedd 2019 a 18 Tachwedd 
2019 fel cofnod gwir a chywir. 
  
 

3 Rhagamcanion Ariannol Cyllideb a Thymor Canolig 2020-21  
 
Mynychwyr: 
-     Beverly Owen – Cyfarwyddwr Strategol – Lle 
-     Paul Jones – Pennaeth Gwasanaethau Dinas 
-     Rhys Cornwall – Pennaeth Pobl a Newid Busnes 
-     Mark Bleazard – Rheolwr Gwasanaethau Digidol 
-     Gareth Price – Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio 
-     Meirion Rushworth - Pennaeth Cyllid 
-     Owen James – Pennaeth Cyllid Cynorthwyol 

  
  

Gwasanaethau Dinas 
  

Cynnig 12 - CS2021/01 - Cynnydd mewn Ffioedd 
  

Eglurodd Pennaeth Gwasanaethau’r Ddinas y cynnig i gynyddu’r ddwy ffi a ganlyn: 
  

1.   Cynnydd yn y tâl cau ffyrdd brys o £250 y digwyddiad i £800 y digwyddiad. Roedd hwn yn 
ffi a dalwyd gan gwmnïau cyfleustodau ac ymgymerwyr statudol pan gyfyd yr angen i gau 



 

priffordd fabwysiedig ar fyr rybudd. Roedd y pris is gwreiddiol yn golygu bod mwy o ffyrdd 
brys wedi'u cau nag oedd angen, ac wedi achosi problemau o ran hysbysu trigolion am 
waith brys mewn pryd. 

  
1.   Cyflwyno tâl am gynwysyddion gwastraff ar gyfer eiddo newydd sy'n codi'n isel pan fydd 

preswylwyr yn byw yn y lle cyntaf. Mae tâl eisoes am Dai Amlfeddiannaeth ac mae'r tâl 
newydd hwn yn rhan o'r Canllawiau Cynllunio Atodol Tai, ond nid oedd unrhyw werth 
wedi'i bennu. 

  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

  
      Gofynnodd Aelod a oedd y ffioedd yn unol â Chynghorau eraill. 

  
Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau'r Ddinas eu bod yn cyd-fynd yn fras. 
  

      Lleisiodd Aelod bryder am y cynnydd mawr yn y ffioedd ar gyfer cau achosion brys, ac yn 
poeni sut y byddai hyn yn effeithio ar ddigwyddiadau cymunedol. Eglurodd Pennaeth 
Gwasanaethau'r Ddinas nad oedd digwyddiadau cymunedol yn achosion brys o gau ffyrdd 
ac y byddent yn cael eu dosbarthu fel cau ffyrdd arfaethedig. 
 
 
 

  
  

Cynnig 13 - CS2021/06 – Dileu Darpariaeth Cludiant o'r Cartref i'r Coleg ADY anstatudol a 
Grantiau Teithio Ôl-16 i Ysgolion a Cholegau Prif Ffrwd 

  
Eglurodd Pennaeth Gwasanaethau'r Ddinas fod y ddau grant yn y cynnig hwn ar gyfer 
cludiant i ddisgyblion ar ôl gorffen yn yr ysgol uwchradd a chynigiwyd eu tynnu'n raddol dros 
y ddwy flynedd nesaf fel y gallai myfyrwyr sydd ar gyrsiau dwy flynedd ar hyn o bryd gwblhau 
eu cyrsiau. 
  
      Mynegodd yr aelodau bryder ynghylch dileu'r grantiau a'r effaith ar bobl ddiamddiffyn. 

Mynegwyd pryder pellach ynghylch effaith amgylcheddol bosibl y cynnig i dynnu cyllid yn 
ôl, a allai arwain at gynnydd mewn traffig wrth i rieni / pobl ifanc yrru i'r coleg eu hunain a 
holwyd a ellid gwneud rhywfaint o waith gyda gwasanaethau bws ar gerdyn teithio. 
cynllun, fel cerdyn Oyster. 
 
 

  
Cynnig 14 - CS2021/08 - Mwy o Ailgylchu - Didoli Bagiau yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff 
y Cartref 

  
Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau'r Ddinas wrth y Pwyllgor am y perfformiad ailgylchu 
gwell yn ystod y flwyddyn, ond y gellid cynyddu ymhellach y perfformiad ailgylchu drwy'r 
CAGC. Roedd llawer o Gynghorau wedi rhoi'r gorau i ganiatáu gwastraff mewn bagiau 
cymysg, a byddai unrhyw wastraff mewn bagiau cymysg a ddygwyd i'r Ganolfan Ailgylchu 
Gwastraff Domestig wedi'i fwriadu ar gyfer sgip gwastraff na ellir ei ailgylchu yn cael ei gludo 
i fan didoli bagiau dynodedig. Byddai gweithwyr safle yn agor bagiau ac yn didoli i 
gynwysyddion dynodedig. Byddai hyn yn cael ei wneud ar adegau tawelach, nid ar adegau 
prysur, gyda'r bwriad o ddisgwyl i ddefnyddwyr ddod â gwastraff wedi'i wahanu ymlaen llaw 
i'r safle. 
  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

  
      Lleisiodd yr aelodau bryder y gallai hyn greu problemau pellach gyda thagfeydd traffig ar 

y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau'r Ddinas fod hyn 



 

wedi'i ystyried a'r cynnig yw y byddai'n cael ei wneud ar adegau prysur ac ar ôl y Nadolig 
a Gwyliau Banc, ond y nod oedd newid ymddygiad fel bod defnyddwyr yn dod â gwastraff 
wedi'i wahanu ymlaen llaw i'r CAGC. cynyddu ailgylchu ymhellach. 
 
 
 

  
  
Cynnig 15 - CS2021/13 – Maes Parcio – Heol Faulkner 

  
Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau'r Ddinas fod maes parcio Heol Faulkner yn cael ei 
ddefnyddio'n helaeth ar hyn o bryd gan staff y Cyngor. Cafwyd cwynion gan drigolion ac 
ymwelwyr ynghylch methu â pharcio yn y maes parcio talu ac arddangos cyhoeddus hwn. 
Roedd y cynnig yn ceisio cyfyngu'r lleoedd parcio ar gyfer staff y Cyngor i 50. 
  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

  
      Sut byddai'r cynnig yn effeithio ar ddeiliaid Bathodynnau Glas, ac a fyddai'r 50 o leoedd 

staff arfaethedig ar sail y cyntaf i'r felin. 
 
 
Dywedwyd wrth yr aelodau y byddai'r cynnig yn galluogi rhyddhau mwy o leoedd i'r 
cyhoedd, gan gynnwys deiliaid bathodynnau glas. O ran dyraniad, roedd staff y Cyngor yn 
defnyddio'r maes parcio ar sail gwasanaeth cyntaf i'r felin; fodd bynnag byddai darn 
ehangach o waith ar barcio ceir staff gydag AD a Rheoli Asedau yn y dyfodol. 
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol – Place y disgwylir llawer o adborth gan staff ar y 
cynnig fel rhan o’r ymgynghoriad i’w fwydo’n ôl i’r Cabinet a chytunwyd i sefydlu tîm 
prosiect i edrych ar adolygiad â ffocws o staff. parcio. 

  
      Cododd Aelod fater parcio staff mewn strydoedd ger Ysbyty Brenhinol Gwent a'r risg y 

byddai hyn yn digwydd ar strydoedd o amgylch y Ffordd Ddinesig / Faulkner, fel effaith 
bosibl o'r cynnig hwn. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod hynny eisoes yn digwydd 
yn y maes hwn. . Roedd angen annog staff i ddefnyddio mathau eraill o drafnidiaeth, felly 
pe bai llai o bobl yn gyrru i'r gwaith, fe ddylai fod llai o effaith, a byddai'r mannau parcio ar 
gael i'r cyhoedd eu defnyddio. 
 
 
 

  
      Holodd Aelod a oedd unrhyw ddysgu ar y cyd wedi bod gan sefydliadau eraill. Dywedwyd 

wrth yr Aelodau y byddai'r Tîm Prosiect arfaethedig yn edrych ar hyn yn drylwyr yn ogystal 
â datrysiadau arfer gorau ar gyfer parcio staff mewn cwmnïau mawr. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Strategol y byddent yn edrych ar sut i gydbwyso twf economaidd gyda newid 
hinsawdd wrth i'r ddinas dyfu. Byddai'r adolygiad yn edrych ar sut mae staff yn parcio a 
sut mae'n rhyngweithio â pharcio cyhoeddus. 
 
 
 

  
      Gofynnodd Aelod sut y byddai’r hanner cant o leoedd parcio’n cael eu dyrannu, a fyddai’n 

decach cael gwared ar yr holl fannau parcio i staff, neu a fyddai gweithwyr ar gyflogau is 
yn gallu cael mynediad i’r lleoedd parcio hynny. Gofynnodd hefyd a allai'r cynnig y 
byddai'n rhaid i staff o bosibl chwilio am leoedd parcio yn rhywle arall effeithio ar 
gyflogaeth. 

  
     Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth y byddai'r Tîm Prosiect a sefydlwyd yn archwilio a'i 

fod ar hyn o bryd yn fater o gydbwysedd rhwng darpariaeth parcio cyhoeddus a staff. 



 

Byddai materion gyda Gweithwyr Cymdeithasol a swyddogion ymweld tebyg sydd angen 
gadael y swyddfa nifer o weithiau'r dydd a dychwelyd hefyd yn cael eu hystyried. Byddai 
adborth o'r ymgynghoriad ar y Cynnig Cyllidebol yn cael ei fwydo'n ôl i'r Cabinet ym mis 
Chwefror. 

  
      Holodd Aelod ynglŷn â maes parcio Park Square ac a oedd yn faes parcio'r Cyngor. 

 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y dylai gweithrediad y maes parcio hwnnw drosglwyddo i'r 
Cyngor ar 1 Ebrill. 

  
      Holodd Aelod ynghylch nifer y lleoedd gwag. Dywedwyd bod y galw wedi'i ystyried a'i fod 

wedi cynyddu ychydig, ers dechrau gorfodi parcio. 
 
 
 

  
      Awgrymodd yr aelodau y gellid adolygu meysydd parcio eraill ac efallai y byddai mannau 

addoli neu fusnesau'n dymuno prynu lleoedd i'w hymwelwyr ac y gallent ystyried codi tâl 
ar staff i barcio. Dywedwyd y gallai codi tâl ar staff am barcio fod yn un opsiwn i annog 
teithio cynaliadwy. 
 
 
 

  
      Mynegodd yr aelodau bryder ynghylch amser yn cael ei golli tra bod staff yn dychwelyd i'r 

Ganolfan Ddinesig rhwng apwyntiadau a ddosbarthwyd i ddod o hyd i leoedd parcio. 
  

Diolchodd y Cadeirydd i'r Gwahoddedigion am fynychu. 
  
  

Pobl a Newid Busnes 
  

Cynnig 16 - PBC2021/03 - “Cwmwl Cymunedol” Wi-Fi Adeilad Cyhoeddus – gostyngiadau yn 
y ddarpariaeth 

  
Eglurodd Pennaeth Newid Pobl a Busnes fod y ddarpariaeth bresennol ar gyfer Cwmwl 
Cymunedol wedi'i rhoi ar waith yn wreiddiol drwy'r cyllid Dinasoedd Cysylltiedig Gwych ac ers 
i hwnnw ddod i ben ddwy flynedd yn ôl, roedd y Cyngor wedi bod yn ariannu'r ddarpariaeth. 
Mae technoleg wedi symud ymlaen mewn nifer o ffyrdd: roedd llawer mwy o gysylltiad â’r 
rhyngrwyd o ran cysylltedd 4G a swm y data ar gyfer defnyddwyr ffonau symudol hefyd wedi 
cynyddu, felly roedd llai o alw am y ddarpariaeth hon. O fewn y cyfyngiadau a'r heriau 
ariannol, roedd hwn yn wasanaeth dewisol ac felly'n cael ei gynnig ar gyfer arbedion posibl. 

  
Ar hyn o bryd roedd tua 50 o adeiladau cyngor a chymunedol lle'r oedd Wi-Fi Adeiladau 
Cyhoeddus wedi'i ddarparu am ddim i'r cyhoedd. Yr opsiwn a argymhellwyd oedd adolygu’r 
contract a dileu’r ddarpariaeth gwasanaeth ar gyfer rhai adeiladau cyhoeddus sydd â Wi-Fi 
Community Cloud am ddim, yn dibynnu ar y defnydd. Byddai argaeledd Wi-Fi Gov gyda 
mynediad cyfrinair yn lleihau rhywfaint o effaith bosibl y cynnig. 
  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

  
      Holodd yr aelodau am nifer y bobl sy'n defnyddio'r Cwmwl Cymunedol yn y lleoliadau hyn 

a'r angen am y ddarpariaeth. 
 
 



 

Dywedwyd nad oedd y niferoedd ar gyfer defnydd wedi'u hagregu eto gan fod y defnydd 
ar safleoedd yn cael ei ddadansoddi ar hyn o bryd. 

  
      Gofynnodd Aelod am effaith y cynnig ar y rhestr o 50 o leoliadau sydd â mynediad Wi-Fi 

Community Cloud ar hyn o bryd. 
 
 
Hysbyswyd yr aelodau pe bai modd lleihau neu ddileu'r ddarpariaeth, ond y gallai 
aelodau'r cyhoedd ddefnyddio Wi-Fi Gov, trwy gael cyfrinair trwy neges destun. 
Rhoddwyd enghraifft o ostyngiad yn y gwasanaeth ar safleoedd, y gallai'r Cyngor fod yn 
gwario £5000 ar safle ond dim ond £3000 yn cael ei ddefnyddio, felly gallai gyflawni 
arbedion o israddio i gyflymder ychydig yn arafach. 
 
 

      Gofynnodd Aelod sut yr oedd y safleoedd wedi'u dewis. Dywedodd y Pennaeth 
Gwasanaeth pan ddaeth Dinasoedd Uwch-Gysylltiedig i rym fod y seilwaith wedi'i roi yn ei 
le, fel darpariaeth am ddim i bwy bynnag oedd wedi cofrestru ar ei gyfer. Yn hytrach nag 
atal y ddarpariaeth pan ddaeth y cyllid i ben, parhaodd y Cyngor i dalu amdano. 
Ychwanegodd Rheolwr y Gwasanaethau Digidol fod y cynnig yn adlewyrchu'r newid i 
gyllid, ac adolygiad o ddefnydd. 
 
 
 

  
      Dywedodd Aelod ei bod yn bwysig gwybod bod cymunedau'n gwybod lle mae'r cysylltedd 

yn cael ei dynnu i ffwrdd a mynegodd bryder y gallai cyswllt pwysig i bobl gael ei ddileu. 
Dylid ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch yr adeiladau y gellir tynnu'r Wi-Fi ohonynt. 
 
 
Eglurodd y Pennaeth Gwasanaeth mai'r cynnig oedd y posibilrwydd o leihau neu ddileu 
rhywfaint o ddarpariaeth Wi-Fi Cwmwl Cymunedol, nad oedd yr un peth â chysylltedd a 
dywedodd fod y rhestr o adeiladau sydd â mynediad Wi-Fi ar hyn o bryd wedi'i rhoi i'r 
gymuned ar gyfer ymgynghoriad. 

  
      Cydnabu Aelod tra bod y Wi-Fi Cymunedol yn dda os gellir ei fforddio, mae 

Gwasanaethau yn wynebu dewisiadau anodd. Sicrhaodd y Pennaeth Gwasanaeth y 
byddai sylfaen dystiolaeth o ddefnydd y tu ôl i'r penderfyniad yn cael ei defnyddio i leihau'r 
effaith. 
 
 
 

  
Diolchodd y Cadeirydd i'r Gwahoddedigion am fynychu. 

  
  

Cyfraith a Rheoleiddio 
  

Cynnig 17 - LR2021/04 – Lleihau Gwaith Gorfodi ac Erlyn Statudol Gwarchod y Cyhoedd 
  

Dywedodd Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio am y cynnig i leihau staffio ar draws tri maes 
gwasanaeth. Byddai hyn yn lleihau lefel y gwaith gorfodi ac erlyn statudol a wneir gan y 
gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ac yn canolbwyntio ar droseddau mwy difrifol, risg uwch. 
Er bod y rhain yn swyddogaethau statudol, roedd yn benderfyniad strategol i'r Cyngor sut i 
gyflawni ei ddyletswyddau gorfodi statudol. 

  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 



 

  
      Lleisiodd yr aelodau eu pryderon ynghylch y gostyngiad yn y gwasanaeth. 

 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod y maes gwasanaeth wedi cael targed ar gyfer 
gostyngiad. Yn flaenorol roedd meysydd a allai fod wedi lleihau gwaith wedi'u torri, felly yr 
unig beth sydd ar ôl i'w gynnig yw gostyngiad yw lefelau gwasanaeth a staffio. Rhoddwyd 
enghreifftiau o arbedion effeithlonrwydd blaenorol, gan gynnwys: ailstrwythuro adran 
Diogelu'r Cyhoedd a ffyrdd o ddarparu gwasanaethau. Roedd gweithio rhanbarthol 
cydweithredol hefyd wedi cael ei archwilio ar gyfer Safonau Masnach, ond daeth i'r amlwg 
fel opsiwn drutach na darpariaeth fewnol. 

  
      Lleisiodd Aelod bryder ynghylch gostyngiad mewn gwasanaeth ar gyfer gwasanaeth 

statudol ac effaith bosibl y cynnig. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth mai'r cynnig yw 
lleihau'r toriadau ar hapwiriadau rhagweithiol a rhoddodd sicrwydd y byddai'r gwasanaeth 
yn dal i ymateb i gwynion. Byddai'r Tîm Ymateb Tai yn cyfeirio preswylwyr at y landlord yn 
gyntaf. Ar hyn o bryd maent yn cynnal archwiliadau ar bob cwyn, ond byddai gwasanaeth 
brysbennu ar gyfer risg ac ymateb, ee cwynion landlordiaid yn cael eu gwneud trwy 
denantiaid. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod hwn yn isafswm prin, yn agos at 
wasanaeth craidd ac nad oedd y cynnig yn cael ei gyflwyno'n ysgafn. 
 
 
 

  
      Gofynnodd Aelod a oedd unrhyw opsiynau eraill. Dywedwyd wrth yr Aelodau bod gan y 

Cyngor ddyletswydd statudol i ddarparu'r gwasanaeth craidd ond bod ganddo ddisgresiwn 
ynghylch sut yr oedd yn cyflawni'r gwasanaeth a ddarperir. 
 
 
 
 

      Cwestiynodd Aelod y defnydd o asiantaethau dros dro ar gyfer staff, a allai ddileu 
arbedion cost. 
  
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth wrth yr Aelodau na fyddai staff asiantaeth dros dro yn 
cymryd lle staff, ond eu bod wedi'u defnyddio i lenwi swydd wrth adolygu. 

  
      Holodd Aelod sut y gellid gwireddu swydd wag fel arbediad. 

 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod y swyddi'n cael eu cynnwys yn y gyllideb, ac y 
byddent yn cael eu dileu ac yn ceisio osgoi diswyddiadau gorfodol. 

  

Diolchodd y Cadeirydd i'r Gwahoddedig am fynychu. 
  

  
Cyllid a Di-wasanaeth 

  
Cynnig 18 - NS2021/01 – Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor 

  
Dywedodd y Pennaeth Cyllid fod cyllideb Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn cael ei 
defnyddio i sybsideiddio biliau Treth y Cyngor aelwydydd pan fo preswylwyr yn gymwys i 
gael cymorth oherwydd lefelau incwm. Roedd y gyllideb hon wedi'i thanwario ers nifer o 
flynyddoedd oherwydd niferoedd is o hawlwyr. Mae'r cynnig yn seiliedig ar leihau'r gyllideb i 
lefel y galw, a fyddai, dros y tair blynedd a ddangosir, yn lleihau'r lefel bresennol o 
danwariant ar y gyllideb hon. Cynigiwyd bod y gyllideb yn cael ei lleihau dros gyfnod o dair 
blynedd. 



 

  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

  
       Holodd Aelod am effaith y gostyngiad. 

 
 
Dywedodd y Pennaeth Cyllid fod y cynllun yn 'gynllun cenedlaethol Cymru gyfan' gyda 
meini prawf a osodwyd yn genedlaethol ar gyfer lefelau cymhwyster a chefnogaeth ac nad 
oedd y cynnig i leihau'r gyllideb i ystyried lefel y tanwariant yn cael unrhyw effaith ar y 
cynllun na'r derbynwyr. . 

  
Cynnig 19 - Amherthnasol - Cynnydd yn Nhreth y Cyngor 

  
Dywedodd y Pennaeth Cyllid am y cynnig drafft ar gyfer cynnydd o 7.95% a bod llawer o 
dystiolaeth bod treth gyngor Casnewydd yn isel o gymharu ag Awdurdodau Lleol eraill yng 
Nghymru. Dywedodd fod gan Gasnewydd yr ail lefelau treth gyngor isaf yng Nghymru. Mae 
Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r Asesiad o Wariant Safonol (SSA) i gyfrifo lefel y gwariant 
sydd ei angen i ddarparu 'lefel safonol' o wasanaeth ym mhob ardal cyngor. Fodd bynnag, 
roedd gwariant gwirioneddol Casnewydd ymhell islaw ei SSA (tua £8.3mun 2019/20), sy'n 
bennaf oherwydd ei lefel isel o gyllid treth gyngor. 

  
Dywedodd y Pennaeth Cyllid wrth y Pwyllgor fod Cynigion Cyllideb Ddrafft y Cabinet wedi'u 
datblygu cyn i'r Setliad Llywodraeth Leol ddod i law ac wedi hynny; Roedd gan y Cabinet 
hyblygrwydd o tua £7M i ystyried ei gynigion cyllidebol terfynol yn dilyn ymatebion i'r 
ymgynghoriad ac unrhyw fuddsoddiadau newydd arfaethedig. 

  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

  
      Gofynnodd Aelod beth oedd y % RSG. 

 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth Cynorthwyol, gyda chynnydd o 5.4%, fod angen 
iddynt gymryd i ystyriaeth y rhagdybiaethau yn yr adroddiad megis dyfarniadau cyflog a 
chodiadau pensiwn allan o unrhyw Grant Cynnal Refeniw. 

  
      Holodd Aelod a oedd yn bosibl y gallai’r cynnydd o 7.95% fod yn is, o ystyried yr 

hyblygrwydd. 
 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth y byddai'n ystyriaeth, ond dim ond yr wythnos 
diwethaf yr oedd yr isafswm cyflog wedi codi 6%, a oedd yn llawer uwch na'r disgwyl, ac 
felly'n ystyried amrywiaeth o faterion ar hyn o bryd. 

  
      Gofynnodd Aelod a allai Casnewydd fod yng nghanol y tabl ar dudalen 73 yn y pen draw, 

o gymharu ag awdurdodau eraill. 
 
 
Dywedwyd wrth yr aelodau na fyddai Casnewydd yng nghanol y tabl, gan fod y tabl yn 
cynnwys treth gyngor y flwyddyn gyfredol cyn ychwanegu codiadau awdurdodau eraill. 
Rhagwelwyd y byddai Casnewydd yn y 3 neu 4 isaf, neu o bosib yn ail isaf. 

  
      Holodd Aelod a oes cap ar y Dreth Gyngor yng Nghymru. Dywedwyd wrth yr Aelodau nad 

oes trefn gapio yng Nghymru. 
 
 
 

  



 

      Cyfeiriodd Aelod at anawsterau ariannol yn y dyfodol ym mharagraff 1.5, tudalen 26 o'r 
adroddiad a bod angen dod o hyd i ragor o arbedion; o leiaf £22M erbyn 2023 yn seiliedig 
ar ragdybiaethau cynllunio cyfredol a gofynnodd i'r Swyddogion pryd fyddai awdurdodau 
lleol allan o lymder a phwysau ariannol. Dywedodd y Pennaeth Cyllid na allai roi 
rhagfynegiad, gan mai mater i lywodraeth genedlaethol ydoedd. Yn dilyn y gyllideb 
genedlaethol ar 11eg Mawrth 2020, byddai Tîm Cyllidol Prifysgol Caerdydd yn ei 
dadansoddi i ragweld Cyllideb Cymru. 
 
 
 

  
      Gofynnodd Aelod a oedd proses y gyllideb yr un fath â’r llynedd. 

 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod Proses y Gyllideb yr un fath â'r flwyddyn 
flaenorol, fodd bynnag roedd y Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu wedi gofyn bob 
blwyddyn am ddull mwy strategol o weithredu ar gyfer CATC tymor hwy a bod angen 
symud i ddull mwy strategol. i gynllunio ymhellach ymlaen. 

  
      Dywedodd Aelod, os yn bosibl, y dylid cadw’r cynnydd yn y Dreth Gyngor i’r lleiafswm, 

oherwydd yr effaith ar drigolion ac yng ngoleuni’r Setliad Llywodraeth Leol sy’n well na’r 
disgwyl. 

  
Casgliad - Sylwadau i'r Cabinet 
  
Nododd y Pwyllgor y Cynigion Cyllidebol Drafft sy'n berthnasol i'r Lle a'r Meysydd 
Gwasanaeth Corfforaethol a chytunwyd i anfon y cofnodion ymlaen i'r Cabinet fel crynodeb 
o'r materion a godwyd. 

  
Roedd y Pwyllgor yn dymuno gwneud y sylwadau a ganlyn i’r Cabinet ar y Cynigion o fewn y 
Lle a’r Meysydd Gwasanaeth Corfforaethol: 

  
  
Cynnig 13 - CS2021/06 - Dileu Darpariaeth Cludiant o'r Cartref i'r Coleg ADY anstatudol a 
Grantiau Teithio Ôl-16 i Ysgolion a Cholegau Prif Ffrwd 
  
      Gofynnodd y Pwyllgor i’r Cynnig hwn gael ei ddileu, oherwydd yr effaith ar bobl agored i 

niwed a’r effaith amgylcheddol bosibl a’r hyblygrwydd o fewn y Gyllideb o’r Setliad 
Llywodraeth Leol. 

  
Cynnig 14 - CS2021/08 - Mwy o Ailgylchu - Didoli Bagiau yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff 
y Cartref 
  
      Mynegodd y Pwyllgor bryder ynghylch effaith bosibl cynnydd mewn traffig wrth gefn ar y 

Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol, ond cydnabu fod sicrwydd wedi’i roi na fyddai Didoli 
Bagiau’n cael ei wneud ar adegau prysur ac y byddai’n gweithio tuag at newid ymddygiad 
a chynyddu ailgylchu yn y CAGC. 

  
Cynnig 15 - CS2021/13 - Maes Parcio – Heol Faulkner 
  
      Gofynnodd y Pwyllgor na ddylai cael gwared ar 50 o fannau parcio i staff o Faes Parcio 

Faulkner Road effeithio ar y rhai sy’n cael y cyflogau isaf a bod angen iddo hefyd ystyried 
staff fel gweithwyr cymdeithasol a swyddogion ymweld a oedd yn mynd allan ar 
ymweliadau’n aml ac yn dychwelyd i’r Ganolfan Ddinesig. nifer o weithiau bob dydd. 
  



 

      Teimlai'r Pwyllgor y gallai'r achos Busnes fod wedi bod yn fwy manwl, ond cydnabu y 
byddai'r Tîm Prosiect ar Faes Parcio i Staff yn cael ei sefydlu i hwyluso adolygiad trylwyr o 
feysydd parcio staff. 

  
Cynnig 16 - PBC2021/03 - “Cwmwl Cymunedol” Wi-Fi Adeilad Cyhoeddus – gostyngiadau yn 
y ddarpariaeth 
  
      Dywedodd y Pwyllgor fod angen manylion yr adeiladau penodol y byddai dileu neu leihau 

Wi-Fi Cwmwl Cymunedol yn effeithio arnynt, er mwyn cynnal ymgynghoriad ystyrlon ar y 
cynnig. 

  
Cynnig 17 - LR2021/04 - Lleihau Gwaith Gorfodi ac Erlyn Statudol Gwarchod y Cyhoedd 
 
 
      Mynegodd y Pwyllgor ei bryder ynghylch y gostyngiad arfaethedig yn y gwasanaeth, er 

gwaethaf y sicrwydd y byddai’r gwasanaeth craidd yn cael ei ddarparu a gofynnodd i’r 
cynnig gael ei ail-archwilio pe bai hyblygrwydd yn y Gyllideb. 

  
  
Daeth y cyfarfod i ben am 18:00 
 

 
Daeth y cyfarfod I ben am Time Not Specified 
 


